

3 สปก. คิวรางวัลบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม เยี่ยม เตรียมเข้ารับถ้วยพระราชทาน 25 สิงหาคม



กระทรวงแรงงาน เผยชื่อ 3 สถานประกอบการบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 เตรียมเข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 25 สิงหาคมนี้ ในงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2017 พร้อมปาฐกถาพิเศษโดยนายกรัฐมนตรี

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้สนับสนุนให้สถานประกอบการมีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดี สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากลด้วยการส่งเสริมให้จัดทำมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน รวมถึงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสภาพการทำงานที่เป็นธรรม มีความปลอดภัยในการทำงาน มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี มีสวัสดิการที่เหมาะสม เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินการดังกล่าวในปีนี้ได้จัดให้มีการมอบรางวัล Thailand Labour management Excellence Award 2017 ให้กับสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม โดยสามารถดำเนินการได้ถูกต้องครบถ้วนทั้ง 3 ด้านตามข้างต้นและธำรงรักษาได้ตามมาตรฐานเป็นระยะเวลาานานที่สุด รวม 3 รางวัล ซึ่งแบ่งตามขนาดของสถานประกอบการ ดังนี้ สถานประกอบการขนาดใหญ่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1000 คนขึ้นไป ได้แก่ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี ขนาดกลางมีลูกจ้าง 300-999 คน ได้แก่ บริษัท บางกอกแกล๊ป แอนด์ คอสเมติก จำกัด จังหวัดราชบุรี และขนาดเล็กมีลูกจ้าง 1-299 คน ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กิจการโรงเพาะฟักลูกกุ้ง ภาคตะวันออก 2 จังหวัดตราด ทั้งนี้ สถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 3 แห่ง จะเข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2017 ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษในงานนี้ด้วย

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากรางวัลสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมแล้ว ภายในงานยังมีการมอบรางวัลแก่สถานประกอบการที่เป็นแบบอย่าง ในการพัฒนาการบริหารจัดการด้านแรงงานเพื่อคุณภาพชีวิตของลูกจ้างและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านแรงงานในแต่ละด้าน อาทิ รางวัลเกียรติยศสถานประกอบการที่ธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทย รางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน และรางวัลสถานประกอบการต้นแบบ

ดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2560 ระดับประเทศ เป็นต้น ซึ่งมี
สถานประกอบการเข้ารับรางวัลรวมทั้งสิ้น 618 แห่ง